



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 12 มิถุนายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13199

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

Col.Inch: 46.18 Ad Value: 41,562

PRValue (x3): 124.686

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ขอหมิ่นล้างช่วยสวนยางราคาดีแหวดเซยรายได้2หมื่นรายไร่ละพันห้า-

กยท.ขอหมิ่นล้าง

ช่วยสวนยางราคาดีแหวดเซยรายได้2หมื่นรายไร่ละพันห้า-ไม่เกิน15ไร่

“กยท.” ชง “กรม.” 13 มิถุนายน ขอขยับวงเงินสินเชื่อช่วยชาวสวนยาง 1 หมื่นล้านบาท เตรียมชดเชยรายได้ 2 หมื่นราย ไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ วอนอย่าก้อมือบ ยิงส่งผลราคาขยตลาดโลกตก เข้าทางขบวนการทุบราคา ขอให้หรืออีก 1 สัปดาห์ ราคาจะขึ้นเป็นปกติ ▶▶▶ ต่อ : สวนยาง -หน้า 2

สวนยาง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงกรณีเกษตรกรสวนยางภาคใต้และภาคอีสาน ประทศพชุมมเรียกร้องให้เร่งแก้ราคาขยตกต่ำจาก 70 บาท เหลือ 50 บาท และร่วมตัวเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง 4 มาตรการ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(กรม.) ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยเฉพาะมาตรการที่เร่งรัดขยายเงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรกู้ยืม วงเงิน 10,000 ล้านบาท จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับอนุมัติเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรอีก 2 หมื่นราย รายละ 1,500 บาท จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ รวม 22,500 บาท ต่อราย

นายธีรชกล่าวอีกว่า กยท.พร้อมรับหนังสือและฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ได้ตรวจสอบพบว่าราคาขยลดลงเร็วผิดปกติ เกิดจากมีขบวนการปล่อยข่าวทุบราคา เพื่อทำให้เกิดภาวะราคาผันผวนในตลาดโลก เพราะประเทศไทยเป็น

ผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลก ถ้าตลาดโลกได้รับข้อมูลผิดทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ ขณะนี้กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่า เกิดจากฝ่ายใด ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณการใช้ยางในตลาดโลกกับปริมาณขยที่ออกมาสู่ตลาดยังถือว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยปริมาณขยที่ออกมาสู่ท้องตลาดเวลานี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน จึงไม่น่าทำให้ราคาคกลงรวดเร็วอย่างที่เกิดขึ้น

“เกิดจากสร้างข้อมูลเท็จทำให้ขยตกต่ำจนเกิดความตระหนักทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่กล้าซื้อทำให้ราคาขยลงไปอีก หลังจากกยท.เรียกผู้ส่งออกขยรายใหญ่ บริษัท 5 เลือ มาคุยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาขยเริ่มปรับตัวขึ้นราคาขยรวมคว้นขึ้น 3 จาก 51 บาทต่อกก. ขึ้นเป็น 59 บาทแล้ว ขอวิงวอนผู้ปลูกขยอย่าวิตกขยว ต้องยอมรับว่า ตลาดซื้อขยล่วงหน้าอิงกับข้อมูลข่าวสาร ถ้ามีกระบวนการทำลายราคาจะทำให้ราคาตก ให้หรือสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้น” นายธีรช กล่าว

ผู้ว่ากยท.กล่าวด้วยว่า เพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มผู้ส่งออกขยพารอย่างเป็นระบบ โดยวันนี้ กยท.ได้ทำหนังสือประสานประเทศผู้ผลิตขยทั้งประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เรียกประชุมด่วนเลื่อนจากจะประชุมในอีก 3 เดือนข้างหน้า มาประชุมปลายเดือนมิถุนายน ที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อหารือกลุ่มประเทศผู้ผลิตขยรายใหญ่ ร่วมมือแก้ไขปัญหาเรื่องราคาขยผันผวน ต้องทำให้เกิดเสถียรภาพ เพราะที่ผ่านมามีกระบวนการทำลายราคา ขอให้เกษตรกรเชื่อมั่นมาตรการที่กยท.ทำอยู่ หากออกมาขยชุมนุมจะทำให้ราคาตกไปอีกเพราะบริษัทส่งออกขยรับซื้อเหมือนเดิม

“กยท.เรียกบริษัท 5 เลือมาคุยทั้งหมดทำงานร่วมกันเข้าไปดำเนินการรับซื้อ ให้ชี้แจงเกษตรกร ให้เกิดความเข้าใจไม่ขยกให้ตระหนักจะเข้าเดิมเกษตรกรในประเทศ ยังมีขยวเกษตรกรจะเข้าร้องเรียน ทำให้ราคาซื้อขยล่วงหน้าตกขบวนการทั้งหมดเอาข้อมูลจากประเทศไทยไปกครราคา ทั้งที่ในตลาดโลกขยขยขาด แต่มาบอกว่าขยสั้น หรือ 1 สัปดาห์ ราคาจะขยับขึ้น” ผู้ว่ากยท.กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอมบาย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: กีฬา/-

วันที่: เสาร์ 10 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21690

Col.Inch: 35.66 Ad Value: 57,056

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนใช้ฟอรัมฯเพิ่มคุณภาพยาง

หน้า: 23(ซ้าย)

PRValue (x3): 171,168

ศิลปิน: ชาว-ดำ



รณรงก์ อุตวิฑู จอดนอก และ ณรงค์ศักดิ์ ใจสมุทร ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกณรงค์ส่งเสริมให้ชาวสวนยางในอ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ใช้กรดหยอดยางฟอรัมผสมเสร็จพร้อมใช้ มี จุฑามาศ สามัญ และทีมงานกรดหยอดยางตราแดง ร่วมสนับสนุน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา

กยท.หนุนใช้ฟอรัมฯเพิ่มคุณภาพยาง

นายธีรชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายยางพาราแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนยางผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพเพื่อลดกลิ่นเหม็น ไม้บวมน้ำ และได้คุณภาพยางที่ดี โดยการใช้ฟอรัมผสมเสร็จพร้อมใช้ ซึ่งจะได้กรดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพ ในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายยางพาราแห่งประเทศไทย มีสมาชิกทั่วประเทศหลายพันคนได้ประกาศสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการส่งออกยางพาราที่มีคุณภาพ รวมถึงการช่วยเหลือโรงงานแปรรูปยางที่ จ.อุดรธานี หลังจากทางจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดโรงงานใหญ่ไปถึง 2 โรง เนื่องจากปล่อยกลิ่นเหม็นคลุ้ง และมีน้ำเสียปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังตายเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุมาจากการใช้กรดก้นมะต้บเรือซัลไฟโรติกในปริมาณที่มากจนทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ยางบวมน้ำ ไม้ได้มาตรฐานการส่งออก จึงรณรงค์อย่างเต็มที่ในการใช้กรดฟอรัมผสมเสร็จพร้อมใช้ดังกล่าว เนื่องจากการใช้กรดฟอรัมจะทำให้โรงงานรับซื้อเพิ่มราคาให้สูงขึ้นจากราคาตลาด เนื่องจากได้ค่า DNC ที่สูงขึ้น

ด้าน น.ส.จุฑามาศ สามัญ ผจก.ฝ่ายจัดจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทเกษตรกรไทยไซโย ผู้ผลิตฟอรัมผสมเสร็จพร้อมใช้เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดเผยว่า บริษัทฯยินดีสานรับนโยบายของ กยท.และประธานเครือข่ายยางพาราแห่งประเทศไทย โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตนพร้อม นายอู๊ดวิฑู จอดนอก กยท.จ.บึงกาฬ และนายไพรัชชัย เว็นบาป จากสุริยา-การเกษตรผู้แทนจำหน่ายกรดหยอดยาง "ตราแดง" ได้จัดสัมมนาชาวสวนยาง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ จำนวนกว่า 300 คน เพื่อรณรงค์ให้ใช้กรดหยอดยางฟอรัมผสมเสร็จในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาด รับซื้อว่า ยางก้อนถ้วยของ จ.บึงกาฬ มีคุณภาพมากกว่าทุกจังหวัด การจัดรณรงค์ดังกล่าว ชาวสวนยาง อ.ปากคาด ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม/ลดกลิ่นเหม็น/ไม้ทำบ้ายางทรุดถนนอันเป็นที่มาของถนนลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้ง เกษตรกรกลุ่มใดสนใจสอบถามได้ที่โทร.09-2824-4383 บริษัทฯมีหน่วยเคลื่อนที่ไปสาธิตให้ความรู้ในการใช้กรดตลอดเวลา.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ-ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 10 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14335

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 27.90 Ad Value: 30,690

PRValue (x3): 92,070

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ทางคนทางข้าว



ทางคน ทางข้าว

●...ปัญหาราคายางที่ตกต่ำในเวลานี้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้งที่เข้าสู่ช่วงหน้าฝน การกรีดยางจะได้ผลผลิตน้ำยางน้อย แต่ก็ขายได้ในราคาดี แต่ปีนี้ เป็นปัญหาของคนที่อยู่เหนือกว่าชาวสวนยางพารา คือผู้รับซื้อ...● **บุญส่ง นันททอง** นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย บอกกับนักข่าว “มติชน” สุราษฎร์ธานีว่า “ราคายางพาราตกต่ำน่าเป็นห่วงต้องหาทางแก้ไขให้กลับไปยังอยู่ที่ 3 โล 100 อีก เพราะราคายางในท้องถิ่นเหลือก็โลละ 47-48 บาท ขณะที่ราคาในตลาดกลางอยู่ที่ 50-51 บาท เห็นราคาแล้วน้ำใจหายแทนชาวสวนยาง”...● บุญส่งเสนอทางออกหนึ่ง คือ **มาตรา 44** ด้วยการประกาศนำยางแผ่นดิบในสต็อก 1 แสนตันที่เก็บไว้ออกมาทำถนนให้หมด เชื่อว่าจะทำให้ราคายางในตลาดขึ้นทันที และพวกพ่อค้าส่งออกจะได้ไม่ผยองอวดอ้างว่ามียางในสต็อกอยู่...● เมื่อขยับลงไปถึงสงขลา ในการประมูลราคายางแผ่นดิบ ที่ตลาดกลางยางพาราสงขลา เมื่อ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา นำใจหาย **ยางแผ่นดิบอยู่ที่กิโลละ 53.35 บาท ปรับลดลงมาแค่วันเดียวถึงกิโลละ 3 บาท** จากปกติปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น ไม่กี่สตางค์ในแต่ละวัน...● มีข้อมูลระบุว่า ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ราคายางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีที่ตลาดกลางหาดใหญ่ ลดแล้วกิโลละ 16.20 บาท ส่วนตลาดท้องถิ่นลดลง 14.70 บาท และน้ำยางสดลดลง 10.50 บาท สวนทางกับสภาวะที่มีฝนตกมากในภาคใต้และปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย...● ก่อนที่คนค้าในตลาดกลางยางเชื่อว่า ลดขายขายแบบนี้ น่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มนายทุนใหญ่อาศัยโลซื้อทดแทนช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้เมื่อตอนปลายปี'59 ถึงต้นปี'60 ที่ไม่มีผลผลิตยางออกสู่ตลาด พอออกตัวโลซื้อเก็บไว้ ทำให้ราคายางพุ่งขึ้นถึงกิโลละ 100 บาท แต่ซื้อจนเต็มสต็อก ก็ยังรับซื้อต่อแบบไม่จ้องชาวสวนที่ไหน เลยซื้อกดราคา 7-8 บาท...● **ล่าสุด พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข** ประธานกรรมการ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีการเรียกรับหรือกับผู้ส่งออกยางพารา 5 บริษัทใหญ่หรือ 5 เสือแล้ว ทั้งหมดบอกไม่เคยกดราคา น่าจะเป็นปัจจัยอื่นๆ มากกว่า...● **ธีรวัช สุขสะอาด** ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยด้วยว่า จากการหารือร่วมกับผู้ส่งออกทั้ง 5 ราย เห็นตรงกันว่า ควรจะมีมาตรการช่วยแก้ไขปัญหาราคาร่วง ทั้งการสร้าง ความเข้าใจด้านการข่าว ทั้งผลผลิตและความต้องการใช้ยางในตลาดโลก...● ทางแก้ในระดับนานาชาติ จะเรียกคุยกับมาเลเซียและอินโดนีเซียในเดือนนี้ หากรวมกับไทยด้วยว่า จะเป็นผู้ผลิตยางสัดส่วนมากกว่า 90% อาจมีมาตรการชะลอการขยายยางพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศเพื่อดันราคายางในตลาดให้สูงขึ้น...●

นายอุตสาหะ



แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 06:44

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: บิ๊กฉัตร'จ่อขงครม.ของบหมื่นล้าน ขยายวงเงินสินเชื่อช่วยชาวสวนยาง



ขงครม.เห็นชอบขยายวงเงินสินเชื่อช่วยเกษตรกรสวนยาง1หมื่นล้านบาท เตรียมชดเชยรายได้2หมื่นรายไร่ละ1,500บาทต่อรายๆไม่เกิน15ไร่ ผู้ว่ากยท.วอนชาวสวนยางอย่ากอมือบ ยิ่งส่งผลราคารายงตลาดโลกตก เข้าทางขบวนการทุบราคา ขอให้รออีก1สัปดาห์ราคาจะขึ้นเป็นปกติ

11 มิ.ย.นายธีชัย สุภะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงกรณีเกษตรกรสวนยางภาคใต้ และภาคอีสาน ได้ประกาศชุมนุมเรียกร้องให้เร่งแก้ราคายางตกต่ำจาก 70 บาท เหลือ 50 บาท และร่วมตัวเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในสัปดาห์ที่ จะถึงนี้ ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง 4 มาตรการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ โดยเฉพาะ มาตรการที่เร่งรัดขยายเงินหมุนเวียนให้เกษตรกรกู้ยืม วงเงิน 10,000 ล้านบาท จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับอนุมัติเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรอีก 2 หมื่นรายๆ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ รวม 22,500 บาทต่อราย

นายธีชัย กล่าวว่า ทาง กยท.พร้อมรับหนังสือและรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรทุกประเด็นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ได้ตรวจสอบพบว่าราคายางลดลงรวดเร็วอย่างผิดปกติ เกิดจากมีขบวนการปล่อยชาวทุบราคา เพื่อทำให้เกิดภาวะราคาผันผวนในตลาดโลก เพราะประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางใหญ่ของโลก ถ้าตลาดโลกได้รับข้อมูลผิดทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ ขณะนี้กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่าเกิดจากฝ่ายใด ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณการใช้ยางในตลาดโลกกับปริมาณยางที่ออกมาสู่ตลาดก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยปริมาณยางที่ออกมาสู่ตลาดเวลานี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน จึงไม่น่าทำให้มีราคาคงลดลงเร็วอย่างที่เกิดขึ้น

"เกิดจากสร้างข้อมูลเท็จทำให้ยางตกต่ำ จนเกิดความตระหนกทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่กล้าซื้อ ทำให้ราคายางลงไปอีก หลังจากที่ กยท.เรียกผู้ส่งออกยางใหญ่ บริษัท 5 เลือ มาคุยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางเริ่มปรับตัวขึ้น ราคายางรมคว้นขึ้น 3 จาก 51 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นมา 59 บาทแล้วในขณะนี้ วิวอนเกษตรกร ผู้ปลูกยางอย่าวิตกขาว ต้องยอมรับว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้าอิงกับข้อมูลข่าวสาร ถ้ามีกระบวนการทำลายราคาจะทำให้ราคาตก ให้รอสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นอีก" นายธีชัย กล่าว



นายธีชัย สุภะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ผู้ว่า กยท.กล่าวว่า ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในกลุ่มผู้ส่งออกยางพาราอย่างเป็นระบบ โดยวันนี้ กยท.ทำหนังสือประสานประเทศผู้ผลิตยาง อินโดนีเซีย มาเลเซีย เรียกประชุมด่วน เลื่อนจากจะประชุมในอีก 3 เดือนข้างหน้า มาประชุมปลายเดือนนี้ ที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือกับกลุ่มประเทศผลิตยางรายใหญ่ แก้ไขอะไรในเรื่องราคาสินพวณ ต้องทำให้เกิดเสถียรภาพ เพราะที่ผ่านมาปริมาณการทำลายราคา ขอให้เกษตรกรเชื่อมั่นมาตรการที่ กยท.ทำอยู่ หากออกมาชุมนุมจะทำให้ราคาตกไปอีก เพราะจากการหารือกับบริษัทยางส่งออกยังรับซื้อเหมือนเดิม

"กยท.เรียกบริษัท 5 เลือ มาคุยทั้งหมดทำงานร่วมกัน เข้าไปดำเนินการรับซื้อ ให้ชี้แจงเกษตรกร ให้เกิดความเข้าใจ ไม่อยากให้ตระหนก จะเข้าเติมเกษตรกรในประเทศ ยังมีชาวเกษตรกรร้องเรียน ทำให้ราคาซื้อขายร่วงหน้าตก ขบวนการทั้งหมดเอาข้อมูลจากประเทศไทยไปกดราคา ทั้งที่ในตลาดโลกยางขาด แต่มาบอกว่ายางล้น ขอให้รอ 1 สัปดาห์ ราคาขยับสูงขึ้น" ผู้ว่า กยท.กล่าว

รายงานข่าวเปิดเผยว่า มาตรการใช้ยางในประเทศ 1 แสนตัน ในโครงการซื้อขายราคา 45 บาท ได้ยุติโครงการไปแล้ว เนื่องจากราคายางเกิน กยท.จึงยกเลิกส่วนจะส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไร

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรส่วนยางซึ่งเป็นมาตรการเดิม แต่มีการขยายเวลาโครงการ ได้ผ่านคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติมาแล้ว ที่มี นายกฯ โดยต้องเสนอผ่าน ครม.ก่อน จึงมีผลนำไปใช้ได้ ประกอบด้วย 1.มาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3% คาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับผลผลิต ออกจากระบบได้ 2 แสนตัน ในปี 60

2.มาตรการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศึกษาสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 ออกไปอีก 1 ปี 3.มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ออกไปอีก 90 วัน และ 4.มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลค่าแก่กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือบีพีเอฟอาร์พีเอ็นด์ ออกไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.63

ผู้ว่า กยท.ยืนยันนโยบายการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 400,000 ไร่ เป็นนโยบายส่งเสริมสนับสนุนชาวสวนยางให้มีรายได้ที่มั่นคง



ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยืนยันนโยบายการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 400,000 ไร่ เป็นนโยบายส่งเสริม สนับสนุนชาวสวนยางให้มีรายได้ที่มั่นคง ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอน

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ชี้แจงนโยบายการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 400,000 ไร่ ว่า เป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เกิดขึ้นกับตลาดโลก ซึ่งเกษตรกรที่ดำเนินการโค่นยางเก่า กยท.จะมีกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการนำไปปลูกแทน ร้อยละ 40 ของเงินกองทุนพัฒนายางพาราเท่านั้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน กยท.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน จำนวน 200,457 ราย คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1.98 ล้านไร่ โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นปลูกยาง 1,439,903.20 ไร่ ไม้ยืนต้น 79,162 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 442,370.75 ไร่ และปลูกพืชแบบผสมผสาน 15,561.45 ไร่

ทั้งนี้ หากเกษตรกรที่โค่นแล้วเลือกปลูกแทน จะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 16,000 บาท โดยหลักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเกษตรกร จะเป็นประเภทค่าแรง อาทิ การเตรียมดิน การปลูก และการบำรุงรักษาสวนจนกว่าจะได้ผลผลิต เป็นต้น ประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ ส่วนปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ กยท. สามารถบริหารจัดการช่วยเหลือ โดยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเป็นเงินให้แก่เกษตรกรก็ได้เพราะแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดแตกต่างกัน โดยยืนยันว่านโยบายการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 400,000 ไร่ เป็นประเด็นนโยบายหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน กยท. ซึ่งคณะกรรมการ กยท.ได้ ติดตามทุกโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอน

สำหรับประเด็นการสนับสนุนเงินทุนให้กู้เพื่อนำมาประกอบอาชีพ กยท. ได้จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 ประมาณ 2,500 ล้านบาท ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท.



สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 06:38

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. แจงประเด็นการส่งเสริม สนับสนุนชาวสวนยาง หวังให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างอาชีพ และรายได้ที่...

กยท. แจงประเด็นการส่งเสริม สนับสนุนชาวสวนยาง หวังให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง



การยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงเหตุการณ์สร้างประเด็นที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปลูกแทนแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และการเพิ่มโอกาสในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ ยับบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 บนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. มีนโยบายในการส่งเสริมให้โคนยางพาราบิลละ 4 แสนไร่ เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการชีพหลายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เกิดขึ้นกับตลาดโลก ซึ่งเกษตรกรที่ดำเนินการโค่นยางเก่า กยท. จะมีกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการนำไปปลูกแทน ร้อยละ 40 ของเงินกองทุนพัฒนายางพาราเท่านั้น ปัจจุบัน กยท. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน จำนวน 200,457 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1.98 ล้านไร่ โดยในจำนวนนี้ แบ่งเป็นปลูกยาง 1,439,903.20 ไร่ ไม้ยืนต้น 79,162 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 442,370.75 ไร่ และปลูกพืชแบบผสมผสาน 15,561.45 ไร่



ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ทั้งนี้ หากเกษตรกรที่โค่นแล้วเลือกปลูกแทน จะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 16,000 บาท โดยหลักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเกษตรกร จะเป็นประเภท ค่าแรง อาทิ การเตรียมดิน การปลูก และการบำรุงรักษาสวนจนกว่าจะได้ผลผลิต เป็นต้น ประมาณ 5,000 บาท ต่อไร่ ส่วนปัจจัยการผลิต อาทิ พันธุ์ยาง ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ กยท. สามารถบริหารจัดการช่วยเหลือ โดยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเป็นเงินให้แก่เกษตรกรก็ได้เพราะแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดแตกต่างกัน เช่น กรณีพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งผลิตกล้วยาง จะจ่ายเป็นเงินสด เพื่อให้เกษตรกรไปจัดหาปัจจัยการผลิตเอง หรือปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งชาวสวนยางโดยส่วนมากของประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อย การจัดหาปัจจัยการผลิตประเภทนี้ มีต้นทุนค่อนข้างสูง อาจได้ของที่มีคุณภาพต่ำ หรือราคาแพงกว่าท้องตลาดโดยทั่วไปได้ อีกทั้ง บางรายอาจไม่นำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อการบำรุงรักษาสวนยาง

"กยท. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่โปร่งใส และเป็นธรรม ฉะนั้น เรื่องการทุจริต หรือเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนใดก็ตาม ย้ำว่า เป็นประเด็นนโยบายหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน กยท. ซึ่งคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย คณะนักและติดตามทุกโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอน" ดร.ธีษัฏ กล่าว

ดร.ธีษัฏ กล่าวว่า สำหรับประเด็นการสนับสนุนเงินทุนให้กู้เพื่อนำมาประกอบอาชีพ กยท. ได้จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3) ประมาณ 2.5 พันล้านบาท ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. จะมีคุณสมบัติในการกู้ยืมเงินซึ่งหากเป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย สามารถใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อยสองคน หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ และสำหรับกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท และมีวินัยทางการเงิน ทั้งนี้ หากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใดที่ได้รับการผ่อนผัน ขยายเวลาชำระหนี้ ลดหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประenomหนี้ และสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข ถือว่า มีคุณสมบัติที่จะกู้ยืมได้ และสำหรับผู้ประกอบการยางจะต้องไม่มีหนี้ผิดค้างชำระต่อสถาบันการเงิน หรือ กยท. เช่นกัน



ดร.กฤษฎา สังขสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย

ด้าน ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กยท. กล่าวว่า การจัดหากล้วยหรือ กล้วย กยท. ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 37 วรรค 2 ที่กำหนดไว้สำหรับการปลูกแทน โดยให้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรทั้งยางพันธุ์ดี พันธุ์ไม่ยืนต้น พันธุ์พืช ปลูก เครื่องมือเครื่องใช้ จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือ หรือจ่ายเงินให้ก็ได้ ทั้งนี้ จะจัดให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ซึ่งการจัดหาปุ๋ยเคมีในปี 2560 กยท. จัดให้เฉพาะการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในเขตภาคใต้และภาคตะวันออกที่มีส่วนปลูกแทนจำนวนมาก เพื่อให้ส่วนยางที่อยู่ในความดูแล ของ กยท. เจริญเติบโตได้มาตรฐาน สามารถเปิดกรี๊ดได้ตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การดำเนินงานจ่ายปุ๋ย กยท. ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งเข้าร่วมโครงการเก็บรักษา ผสมปุ๋ย และจ่ายปุ๋ยให้ กยท. โดยมีราคาต่ำกว่าราคาในตลาดการปลูกแทน ทำให้เกษตรกรมีเงินเหลือในปีบัญชีสะสมไว้รับตอนสวนพ้นระยะการปลูกแทน สำหรับกรณีปุ๋ยอินทรีย์ก็เช่นกัน

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กยท. กล่าวอีกว่า การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรนำไปซื้อปุ๋ยเอง อาจมีโอกาที่ได้ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ไม่ครบจำนวนหรือไม่ได้คุณภาพ แต่การจัดซื้อครั้งนี้ ปุ๋ยทุกชนิดต้องผ่านการวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ ปลายทาง พนักงาน กยท. จะคำนวณปริมาณและจัดทำใบสั่งจ่ายวัสดุ สั่งจ่าย ณ จุดจ่ายปุ๋ยใกล้บ้านเกษตรกรที่มีมากกว่า 300 จุด และที่สำคัญการจัดหาปุ๋ยครั้งนี้ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใด เนื่องจากมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขายที่ชัดเจน มีการนำร่างประกาศทางเว็บไซต์ มีบริษัทมาซื้อเอกสารการประมูลปุ๋ยมากถึง 25 บริษัท มีผู้เสนอแนะและวิจารณ์ร่างประกาศโดยเปิดเผยตัว และคณะกรรมการได้พิจารณาปรับแก้เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติแล้วมีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทตลาดกลาง ตามแนวทางและขั้นตอนการประมูลด้วยระบบ e-Auction



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 06:35

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.เตรียมเสนอ ครม.ขยายวงเงินสินเชื่อช่วยชาวสวนยาง 1 หมื่นล้านบาท

กยท.เตรียมเสนอ ครม.ขยายวงเงินสินเชื่อช่วยชาวสวนยาง 1 หมื่นล้านบาท

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงกรณีเกษตรกรสวนยางภาคใต้และภาคอีสานประกาศชุมนุมเรียกร้องให้เร่งแก้ราคายางตกต่ำจาก 70 บาท เหลือ 50 บาท และจะร่วมตัวเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง 4 มาตรการ โดยจะขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยเฉพาะมาตรการที่เร่งรัดขยายเงินทอนหมุนเวียนให้เกษตรกรกู้ยืม วงเงิน 10,000 ล้านบาท พร้อมกับเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรอีก 20,000 ราย 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ รวม 22,500 บาทต่อราย

อย่างไรก็ตาม กยท.พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรทุกประเด็น เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด และได้ตรวจสอบพบว่าราคายางลดลงรวดเร็วอย่างผิดปกติ เกิดจากมีขบวนการปล่อยข่าวทุบราคา เพื่อทำให้เกิดภาวะราคาผันผวนในตลาดโลก ซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่าเกิดจากฝ่ายใด

ทั้งนี้ กยท.เรียกบริษัททั้งหมดที่ทำงานร่วมกันมาพูดคุย โดยให้ชี้แจงเกษตรกรให้เกิดความเข้าใจ ไม่อยากให้คืนตระหนก เพราะยังมีชาวเกษตรกรร้องเรียน ทำให้ราคาซื้อขายร่วงหน้าตก

15 มิ.ย.ไตรภาคียางขกทที่มาเลย์ กระทุ้งซื้อขายจริง หวัง ดันราคา



นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 มิถุนายนนี้ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือถึงแนวทางการซื้อขายของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM : Regional Rubber Market) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากเปิดตัวตลาดอย่างเป็นทางการปลายเดือนกันยายน 2559 ซึ่งจะเป็นตลาดกลางที่มีผู้เสนอขายและเข้ามาแข่งขันให้ราคา คล้ายกับตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยต้องส่งมอบภายใน 30 วันนับจากตกลงซื้อขายเบื้องต้นจะผลักดันยางแผ่นรมควันและน้ำยางข้นเข้ามาซื้อขายในตลาดก่อน

“ที่ประชุมจะหารือการปรับปรุงเงื่อนไขการเข้าตลาด หรือจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความสะดวกผู้ซื้อและผู้ขายให้เข้าตลาดได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับเงื่อนไขเดิมที่ตั้งไว้ เช่น ตลาดน้ำยางพารา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน อาจขอมอบให้เป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้ เพื่อชักจูงคนเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น คาดหวังหลังประชุมแล้วจะเห็นการซื้อขายและส่งมอบเกิดขึ้นได้จริง โดยทั้ง 3 ประเทศพยายามผลักดันและเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีโอกาสขายของส่งให้ผู้ซื้อโดยตรง ลดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ราคาดีขึ้นและได้ราคาเป็นธรรม” นายธีรชกล่าว



เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 06:30

หัวข้อข่าว: จ่อชง"กรม."ขยายสินเชื่อกู้ หนี้นล้านช่วยชาวสวนยาง

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

จ่อชง"กรม."ขยายสินเชื่อกู้ หนี้นล้านช่วยชาวสวนยาง

"ผู้ว่าฯกยท."เผยเตรียมชง กรม.ขยายวงเงินสินเชื่อช่วยเกษตรกรสวนยาง 1 หนี้นล้านบาท 13 มิ.ย.นี้ ปูดม็อบขบวนการปล่อยข่าวทุบราคา ด้าน "ถาวร"จี "ฉัตรชัย"ลาออก



เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)กล่าวถึงกรณีเกษตรกรสวนยางภาคใต้และภาคอีสานประกาศชุมนุมเรียกร้องให้เร่งแก้ราคายางตกต่ำจาก 70 บาทเหลือ 50 บาท และจะร่วมตัวเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ ว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง 4 มาตรการ โดยจะขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (กรม.)ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ โดยเฉพาะมาตรการที่เร่งรัดขยายเงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรกู้ยืม วงเงิน 10,000 ล้านบาท พร้อมกับเงินอุดหนุนรายได้อีก 2 หนี้นราย 1,500 บาทไม่เกิน 15 ไร่ รวม 22,500 บาทต่อราย อย่างไรก็ตาม กยท.พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรทุกประเด็น เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด และได้ตรวจสอบพบว่าราคายางลดลงรวดเร็วอย่างผิดปกติ เกิดจากมีขบวนการปล่อยข่าวทุบราคา เพื่อทำให้เกิดภาวะราคาผันผวนในตลาดโลก ซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่าเกิดจากฝ่ายใด ทั้งนี้ กยท.เรียกบริษัททั้งหมดที่ทำงานร่วมกันมาพูดคุย โดยให้ชี้แจงเกษตรกรให้เกิดความเข้าใจ ไม่อยากให้เกิดระลอก เพราะยังมีชาวเกษตรกรร้องเรียน ทำให้ราคาซื้อขายร่วงหน้าตก



ด้านนายถาวร เสนเนียม อดีตแกนนำกปส. กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง และในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำ ทั้งรว.เกษตรฯ และกยท. ก็ยังคงนิ่งเฉยและปล่อยปละเลย จนราคาตกลงอีก ทั้งนี้ ตนอยากให้เกิดกรรมการยางพาราธรรมชาติรับหาคาแก้ไขทันทีที่ราคามีแนวโน้มตกต่ำผิดปกติ และอย่าปล่อยให้พ่อค้าคนกลางโดยเฉพาะ 5 เสือกดดันเอาเปรียบพ่อค้ารายย่อย

"การปล่อยให้ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ เป็นรัฐมนตรี ซึ่งล้มเหลวมาแล้วในการแก้ไขปัญหาเรื่องปาล์ม และสมัยเป็นรว.พาณิชย์ ก็ล้มเหลว ดังนั้นพล.อ.ฉัตรชัย ควรพิจารณาตัวเอง ด้วยการลาออก อย่านำนายฯต้องลำบากใจเพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นสุภาพบุรุษรักเพื่อนคงไม่กล้าปลด เพราะท่านเป็นเพื่อนกับนายฯ จึงขอให้ลาออกเพื่อให้รัฐบาลเอาคนเก่งมาทำหน้าที่แทน ท่านอยู่ไปก็แก้ไขปัญหาไม่ได้"นายถาวร กล่าว.

รหัสข่าว: I-170612000085

หน้า: 1/1



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

VOICE TV <http://www.voicetv.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 06:30

หัวข้อข่าว: ไตรภาคี หรือผลลัทธิราคายางพารา

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

NEWS

ไตรภาคี หรือผลลัทธิราคายางพารา

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ตัวแทน 3 ประเทศจะประชุมหาแนวทางการซื้อขายของตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม เปิดโอกาสให้เกษตรกรขายส่งให้ผู้ซื้อโดยตรงลดขั้นตอนพ่อค้าคนกลาง

นายธีชัย สุขสงอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เผยว่า วันที่ 15 มิถุนายนนี้ ตัวแทน 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จะประชุมหาแนวทางการซื้อขายของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม หลังเปิดตัวตลาดเมื่อปลายเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการซื้อขายจริง โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีโอกาสขายส่งให้ผู้ซื้อโดยตรง ลดขั้นตอนพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ราคาดีขึ้นและได้ราคาที่เป็นธรรม

เบื้องต้น จะผลลัทธิยางแผ่นรมควันและน้ำยางข้น เข้ามาซื้อขายในตลาดก่อน ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 13 มิถุนายนนี้ อนุมัติราคายางพารา ผ่าน 4 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยเฉพาะมาตรการเร่งรัดขยายเงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกร วงเงิน 10,000 ล้านบาท



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:50

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.จ่ายแล้ว สวัสดิการสามพันบาท ช่วยทายาทเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิต

กยท.จ่ายแล้ว สวัสดิการสามพันบาท ช่วยทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง ที่เสียชีวิต



ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ จ.ยะลา มอบเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยเหลือทายาทเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิต

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ จ.ยะลา มอบเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยเหลือทายาทเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิต

ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา นายธัญญา สมสุข ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยนายสุรัชย์ บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา มอบเงินสวัสดิการให้แก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิต 2 รายแรก ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา คือ น.ส.ฮาสิเมาะ สะอง ทายาทของนายเจมู สะอง และ น.ส.สรียดา ดีหะมะ ทายาทของนายมาแว ดีหะมะ

ตามที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยอนุมัติระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49(5) จำนวนไม่เกินร้อยละเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือกรณีสวนยางประสบภัยพิบัติ กรณีช่วยเหลือทายาทเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิต และเงินกู้ยืมเพื่อการต่างๆ

นายธัญญา สมสุข ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า การจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของการยางแห่งประเทศไทยที่ต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 49(5) จำนวนไม่เกินร้อยละเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อต้นปี 2560 ได้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางกรณีสวนยางประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ไปแล้ว โดยในพื้นที่จังหวัดยะลาได้จ่ายไป จำนวน 52 ราย และในครั้งนี้เป็น การจ่ายเงินให้แก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต เป็น 2 รายแรกในจังหวัดยะลา

ด้านนายสุรัชย์ บุญวรโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49(5) นั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. โดยในครั้งนี้เป็น การจ่ายเงินให้กับทายาทเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ของอำเภอรามัน ซึ่งเป็น 2 รายแรกในจังหวัดยะลา ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์และประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก็ขอให้รีบดำเนินการได้ทุกวันในเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : ชาณิกา สัมบริตน์

แหล่งที่มา : สกก.ยะลา

กยท.ยะลา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ กระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงาน พร้อมเกษตรกรสวนยางในพื้นที่



เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้มีการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (พิธีละศีลอด) ประจำปี 2560 โดยมีนายประสิทธิ์ หมัดเส้น คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย ที่น่องเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพนักงาน กยท.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับประทานอาหารหรือละศีลอดพร้อมกันตามหลักศาสนา เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างพนักงาน กยท.ยะลา และเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อันประเสริฐและสำคัญยิ่งสำหรับชาวมุสลิม นอกจากนี้ประชาชนชาวมุสลิมจะทำการละศีลอดเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

นายประสิทธิ์ หมัดเส้น คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการชุมชนสัมพันธ์ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางการยางแห่งประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณมาให้กับจังหวัด ในการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส จังหวัดระบือวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เพื่อให้พนักงาน กยท. และเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการละศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ และเป็นกิจกรรมที่ดีที่เกษตรกรชาวสวนยางและพนักงานได้พบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ทางด้านนายสุรัชย์ บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (พิธีละศีลอด)” ในส่วนทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้จัดขึ้นเป็นประจำเื่องของทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ภายใต้โครงการชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและพนักงาน กยท.ยะลา ได้มีกิจกรรมร่วมกันในเดือนอันประเสริฐ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และขอให้ตลอดเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่จะนำพาความสัมพันธ์อันดีสขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าวภาคใต้ชายแดน นุรอัฟฟานีซาร์ รอแม ผู้สื่อข่าว/เรียบเรียง



วันที่ 6 มิถุนายน 2560

หัวข้อข่าว กยท. พร้อมปล่อยกู้ 2.5 พันล้าน ให้เกษตรกร

กยท. พร้อมปล่อยกู้ 2.5 พันล้าน ให้เกษตรกร

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมปล่อยเงินให้กู้ยืม ในวงเงินรวมกว่า 2.5 พันล้านบาท โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 1% แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. หวังพัฒนาปรับปรุงคุณภาพยางพาราในประเทศให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาอย่างยั่งยืน สร้างนวัตกรรมสอดคล้องยุค Thailand 4.0

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดสรรเงินให้กู้ยืมกองทุนพัฒนาคุณภาพพาราตามมาตรา 49(3) หมวดที่ 1 เงินให้กู้ยืม โดยการจัดสรรเงินให้กู้ยืมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง เป็นเงินงบประมาณที่มาจากมาตรา 49 (3) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงคุณภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรมการแปรรูปยางขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมไม้อย่าง รวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยางพารา ซึ่งในภาพรวม เงินทุนกู้ยืมนี้จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพพาราทั้งระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคายางในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะเริ่มต้น/พัฒนา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 และในระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ในส่วนของผู้ประกอบการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยออกเป็น 3 อัตรา คือ ดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดา ร้อยละ 2.5 ส่วนประเภทวิสาหกิจชุมชน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 และ ประเภทนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4

“ด้านประเภทการกู้เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่า ฯลฯ สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งในระยะเริ่มต้น/พัฒนา และระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 และสำหรับผู้ประกอบการยาง แบ่งเป็นประเภทบุคคลธรรมดา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ประเภทวิสาหกิจชุมชน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 และ ประเภทนิติบุคคลคิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5” ดร.ธีธัช กล่าว

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้่าว่า ในปีงบประมาณ 2560 นี้ กยท. ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาคุณภาพพารา มาตรา 49(3) เงินให้กู้ยืม เป็นเงิน จำนวน 2,567 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้พร้อมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และประสงค์จะกู้เงินตามดังกล่าวเพื่อพัฒนาการทำสวนยาง พัฒนาคุณภาพพารา ผลิตภัณฑ์พารา และธุรกิจพารา ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้แล้ว โดยสามารถยื่นคำขอได้ทันทีที่ กยท. ทุกจังหวัดและทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ กยท. มั่นใจว่าสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตนำไปสู่มาตรฐานการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่าง ต่อยอดไปจนเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะไปสู่การมีเสถียรภาพด้านราคาภายในประเทศไทยต่อไป

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

กยท. ชี้เหตุ ราคายาง พร้อมเคลียร์ปมกระแสข่าวลือไม่รับซื้อยางเชื่อกัน ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ยังคงเป็นที่ต้องการตลาดโลก

เช้าวันนี้ (2 มิถุนายน 2560) กยท. เผยสาเหตุราคายางที่มีการปรับลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อม แจงประเด็นกระแสข่าวลือการไม่รับซื้อยางแผ่นในพื้นที่ภาคใต้ ย้ำ ภาคเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เน้นให้ความสำคัญกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพราะยางพารายังคงเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้สัมภาษณ์ว่า ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโตเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคา น้ำมันที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แต่สำหรับข่าวลือเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อยางแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อยางจากเกษตรกรตามปกติ แต่รณรงค์ให้เร่งแก้ไขปัญหายางขาดความยืดหยุ่น ซึ่งอาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ การเจือจางน้ำมากเกินไป เป็นต้น

แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีตใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นไปเล็กน้อยขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีตมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืด (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ตามคำแนะนำ ของฝ่ายวิชาการของ กยท. ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม

“ขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยไม่ต้องตื่นตระหนกไปกับข่าวการไม่รับซื้อยางดังกล่าว” ดร.ธีรช กล่าว

นางปรีดีเปรม ทศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ฤดูกาลผลัดใบยางของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีตประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีต น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพต้นยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลงได้

แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิดกรีตจะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่าความหนืดมูนี้เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่น ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นต้นยางจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกรีตยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็ก มักจะผลิตยางในตะกวดหรือใช้ตะกวด สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจือจางน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะทำยางในตะกวดหรือตะกวดก็ตามจะได้อย่างแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ในส่วนยางที่ขาดง่ายไม่สปริง หมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม

“เกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวเรื่องยางไม่สปริงจนเกิดข่าวลือว่า บริษัทยางล้อจะไม่รับซื้อยางแผ่น เพราะหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือตามคำแนะนำ ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดีถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำการผลิตยางแผ่นขั้นดี หรือการผลิตยางแผ่นชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานได้จาก website ที่ www.raot.co.th” นางปรีดีเปรม กล่าวทิ้งท้าย